

Đến 9 giờ ngày 24/9, huyện Đông Hưng đã rà soát được 34 trường hợp từ Hà Nam về. Hiện 34 trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Ông Vũ Viết Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, huyện Đông Hưng đã có văn bản triển khai một số nội dung về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn chưa cho phép mở lại một số dịch vụ như điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, rạp chiếu phim, dịch vụ xông hơi, massage, cơ sở làm đẹp... Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ người đến, về từ Hà Nam, nhất là người từ vùng dịch để rà soát, lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Công an huyện chỉ đạo các tổ kiểm soát liên ngành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến, về huyện theo quy định.

Ngoài các biện pháp trên, Đông Hưng đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp mà tỉnh, ngành Y tế và huyện triển khai, thông báo khẩn tìm người đã đi, ở, về từ Hà Nam từ ngày 10/9/2021 đến nay. Nhờ đó, nhiều người dân đã chủ động đến trạm y tế để khai báo y tế khi đi, ở, về từ Hà Nam. Tổ tự quản, tổ Covid-19 công đồng tăng cường rà soát các trường hợp nguy cơ. Trên cơ sở rà soát, phân loại các trường hợp nguy cơ, các xã, thị trấn báo cáo về Trung tâm Y tế huyện để được hướng dẫn và có biện pháp xử lý phù hợp. Hiện trong số 34 trường hợp về từ Hà Nam, xã Đông Tân có 7 trường hợp, xã Lô Giang 4 trường hợp, các xã Minh Tân,

Rà soát, quản lý người về từ các vùng có dịch tại Hà Nam

Sau khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng những ngày gần đây, từ 0 giờ ngày 24/9/2021, nhiều xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước diễn biến của dịch tại Hà Nam, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý người đã đến, ở, về từ Hà Nam nhằm chủ động kiểm soát tốt nguồn lây, phòng, chống dịch hiệu quả.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân đã đi, ở Hà Nam về.

Minh Phú, Đông Vinh mỗi xã có 3 trường hợp... Việc rà soát vẫn đang được các địa phương thực hiện nhằm không bỏ sót các trường hợp nguy cơ.

Tại Tiên Hải, để chủ động phòng, chống dịch, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương

khẩn trương rà soát, lấy mẫu các trường hợp đã đi, về từ Hà Nam từ ngày 10/9/2021 đến nay. Đến 7 giờ 30 phút ngày 24/9, trên địa bàn huyện ghi nhận 16 trường hợp về từ Hà Nam. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tại Hà Nam, huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng tổ chức rà soát người đến, về từ Hà Nam, từ tỉnh ngoài, đặc biệt là những người về từ vùng có dịch. Thông báo, rà soát, lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe hàng ngày và cách ly y tế theo quy định. Quản lý chặt chẽ lái xe đường dài... Trung tâm Y tế huyện thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đồng thời tổ chức lấy mẫu những người từ Hà Nam về; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hung Hà là huyện giáp ranh với tỉnh Hà Nam, ngay từ sớm, huyện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tại các chốt; rà soát, lập danh sách, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý, có biện pháp cách ly phù hợp những người từ Hà Nam về; kể từ 0 giờ ngày 23/9/2021 tạm dừng tiếp

nhận người đến và về từ tỉnh Hà Nam cho đến khi có thông báo mới; yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân, người lao động của tỉnh Hà Nam làm việc tại doanh nghiệp báo cáo với chính quyền địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với các đơn vị sử dụng lao động là người Hà Nam... Đến 7 giờ 30 phút ngày 24/9, qua rà soát huyện Hung Hà ghi nhận 68 người từ Hà Nam về, đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 67 trường hợp cách ly tại nhà, 1 trường hợp được cách ly tập trung.

Cùng với các địa phương, thành phố Thái Bình và các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Thái Thụy vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động đến khai báo y tế đồng thời tăng cường rà soát, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý các trường hợp nguy cơ liên quan đến các vùng có dịch tại Hà Nam.

Hiện nay, số ca nhiễm mới tại nhiều tỉnh, thành phố vẫn cao, trong đó có Hà Nam. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, từ ngày 19/9 đến sáng ngày 24/9, Hà Nam ghi nhận 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Không chủ quan, lơ là bởi nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh là rất lớn nếu không kiểm soát tốt. Do đó, người dân khi đi từ các vùng có dịch về hãy chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Việc khai báo y tế sớm sẽ giúp ngành Y tế, địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm, không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

NHƯ HOÀNG

Khánh thành nhà tình nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tỉnh đoàn vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Tiên Hưng. Ngôi nhà được trao cho em Phạm Thị Thanh Thủy, thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân (Đông Hưng), là học sinh lớp 11 Trường THPT Tiên Hưng. Thủy là con lớn trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ thường xuyên ốm đau, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nhiều năm liền em là học sinh giỏi. Ngôi nhà mới kiên cố, khang trang được xây dựng có diện tích 60m² với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.



Khánh thành nhà tình nghĩa cho em Phạm Thị Thanh Thủy.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn đối với đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT

Trao trên 41 triệu đồng cho 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông La

Hai cháu Phạm Bảo An và Phạm Diệu Linh, thôn Thuận Túy, xã Đông La (Đông Hưng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban công tác mặt trận thôn Thuận Túy đã kêu gọi cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp trao cho 2 cháu số tiền trên 41 triệu đồng gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng và trên 12 triệu đồng của nhà hảo tâm.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Đông Hưng, các đoàn thể, một số nhà hảo tâm đã tặng quà 2 cháu. Đây là việc làm ý nghĩa "không để ai bị bỏ lại phía sau", động viên 2 cháu vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

THU HIỀN

Năm học này, huyện Thái Thụy có 104 trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và THCS với 42.445 học sinh. Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường rà soát toàn bộ trang thiết bị và đồ dùng dạy học, thống kê các loại đồ dùng, thiết bị còn thiếu, bị hỏng không sử dụng được cần thay thế; kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Các cấp, ngành trong huyện bố trí gần 5 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học tại các trường học. Hiện nay, các công trình sửa chữa, nâng cấp và xây mới đã hoàn thành, bảo đảm phục vụ tốt cho năm học mới. Bên cạnh đó, huyện chú trọng bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên cơ bản bảo đảm về chỉ tiêu giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên cho từng bậc học, môn học.

Với tâm lý không chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi đến trường. Cô giáo Phạm Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng cho biết: Năm học 2021 - 2022, Trường có 15 lớp với 389 học sinh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới và phòng, chống dịch hiệu quả, trước khi bước vào năm học, nhà trường đã chủ động đầu tư

NGÀNH GIÁO DỤC THÁI THỤY Mục tiêu kép trong năm học mới

Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.



Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) trang bị kính chắn giọt bắn cho học sinh.

mua sắm máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn khu vực trường học, lớp học, bàn ghế; bố trí xà phòng,

vòi nước rửa tay tại các vị trí thuận lợi để cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng. Hàng ngày, tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi đến trường. Lễ khai giảng được nhà

trường tổ chức bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tạo niềm tin, khí thế, động lực để thầy và trò bước vào năm học mới. Ngoài ra, nhà trường còn chủ động xây dựng kế hoạch năm học, môn học phù hợp với điều kiện có dịch như: tập trung giảng dạy các môn học chính khóa, tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, vừa tranh thủ thời gian an toàn để dạy học trực tiếp các kiến thức cốt lõi vừa khẩn trương chuẩn bị những điều kiện dạy học trực tuyến nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy chỉ đạo các trường xây dựng nhiều phương án dạy học, trong đó yêu cầu các trường tận dụng "thời gian vàng" (thời điểm dịch Covid-19 đang được kiểm soát tại địa phương) để dạy học nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch năm học 2021 - 2022. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường xây dựng ít nhất 3 phương án dạy học phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, gồm: dạy học trực tiếp; dạy trực tiếp kết hợp với dạy trực tuyến, học theo ca, thực hiện giãn cách; dạy học trực tuyến. Đối với mỗi phương án yêu cầu các trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bố trí thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện nhà trường. Khi tình hình dịch đang được kiểm soát, các trường tranh thủ tổ chức dạy học bình thường, dạy các kiến thức theo chương trình, kế hoạch của học kỳ 1 kết hợp ôn tập, củng cố kiến thức của năm học trước; ưu tiên dạy những nội dung cốt lõi, nội dung khó có thể triển khai học trực tuyến. Đồng thời, tạm dừng các hoạt động tập trung toàn trường và chủ động triển khai tập huấn, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tiếp cận công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến để tổ chức thực hiện khi dịch diễn biến phức tạp, học sinh phải tạm dừng đến trường.

Với sự tích cực trong phòng, chống dịch và chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học, ngành Giáo dục Thái Thụy quyết tâm vượt khó, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là bảo đảm tiến độ, thời gian kết thúc năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TRẦN TUẤN

Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết khi thời tiết thường xuyên mưa, ẩm



Phun khử khuẩn diệt muỗi, bọ gậy tại thành phố Thái Bình.

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Mặc dù số ca mắc SXH đến thời điểm này thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm song thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt đang là điều kiện thuận lợi để muỗi gây bệnh phát triển có thể khiến bệnh SXH gia tăng. Do đó, cùng với việc phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương, mỗi người dân cần chủ động phòng SXH để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong 10 ca mắc SXH ghi nhận từ đầu năm đến nay có 2 ca mắc SXH nội sinh ghi nhận ở phường Trần Lâm và xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình). Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trạm y tế phường Trần Lâm cho biết: Những năm gần đây, trên địa bàn phường đều ghi nhận có người mắc SXH nội sinh và ngoại sinh, trong đó năm 2017 có 12 ca, năm 2018 có 10 ca, năm 2020 có 4 ca; có những năm 1 gia đình có 2 người mắc. Riêng tháng 9/2021, trên địa bàn phường ghi nhận 1 trường hợp mắc SXH nội sinh. Chúng tôi xác định đây là ca mắc SXH nội sinh bởi bệnh nhân mắc không đi ra ngoài tỉnh trong thời gian dài.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Trần Lâm, qua điều tra muỗi truyền bệnh SXH dengue tập 30 hộ dân xung quanh nhà bệnh nhân cho thấy chỉ số nhà

có muỗi là 3,3; chỉ số nhà có chứa nước có bọ gậy là 5,1; chỉ số mật độ muỗi là 0,03. Ngay sau khi có thông tin xác định bệnh nhân mắc SXH, Trạm Y tế phường đã báo cáo các đơn vị liên quan; phối hợp điều tra dịch tễ và tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn; tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống SXH. Đến nay đã hơn 10 ngày không phát sinh ca mắc mới trên địa bàn.

Bác sĩ Đặng Quang Huy, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của bọ gậy, dễ gây bùng phát dịch SXH. Đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh nhưng đến nay vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Triệu chứng của SXH là sốt cao liên tục, kéo dài, kèm theo đau đầu, đau người, có thể trên địa bàn phường ghi nhận 1 trường hợp mắc SXH nội sinh. Chúng tôi xác định đây là ca mắc SXH nội sinh bởi bệnh nhân mắc không đi ra ngoài tỉnh trong thời gian dài.

lẫn với Covid-19 như sốt, đau mỏi cơ.

Theo bác sĩ Đặng Quang Huy, biện pháp chính vẫn là chủ động phòng, chống SXH với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả. Do đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom các dụng cụ phế thải có khả năng chứa nước, lật úp các dụng cụ không dùng đến, sau mỗi trận mưa kiểm tra khu vực xung quanh nhà để xử lý những nơi đọng nước, không để muỗi có điều kiện sinh sôi, phát triển. Bởi qua giám sát một số ổ dịch cũ năm 2019, năm 2020 cho thấy các chỉ số muỗi, chỉ số bọ gậy vẫn cao. Đây là nguy cơ có thể gây lây truyền các ca bệnh, ổ dịch SXH. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người có tâm lý e ngại đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh nên đã tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu không đúng phác đồ điều trị sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Thực tế những năm qua tại Thái Bình đã ghi nhận có trường hợp mắc SXH nặng phải điều trị tích cực như thở oxy, truyền máu... Với những người đã có bệnh nền mắc SXH nếu không được điều trị kịp thời, quá trình điều trị sẽ gặp khó khăn và kéo dài.

HOÀNG LÃNH



Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng (Thái Thụy) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.